

ราชพฤกษ์



สารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ฉบับที่ 441 ปีการศึกษา 2558 ประจำวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2558

<http://www.bru.ac.th>

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา จัดงานเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Open House 59



ฝ่ายวิชาการร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (Open House 2010) ประจำปีการศึกษา 2558 เน้นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ทางการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษาใน ส่วนภูมิภาค

รศ.มาลีนี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง การจัดนิทรรศการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยนั้นจะได้นำเสนอข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียน อาจารย์และผู้ปกครองได้รับทราบ



ด้าน ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่าเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภายในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงได้เข้ามาสัมผัสและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของแต่ละสาขาที่เปิดทำการเรียนการสอนรวมทั้งบรรยากาศการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับตนเองและได้วางแผนชีวิตในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา



โดยงาน Open House ประจำปีนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมามีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 8,000 คน ซึ่งกิจกรรมตลอดระยะเวลาทั้ง 4 วัน เป็นการนำเสนอจากตัวแทนคณะต่างๆ ณ หอประชุมวิชาอุตสาหกรรม และแยกย้ายนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันรับประทานอาหาร รับชมนิทรรศการสาขาวิชาต่างๆ ของคณะทั้ง 6 คณะ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยในภาคบ่าย ซึ่งจะมีคณาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษา คอยให้คำปรึกษาให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรอย่าง เป็นกันเอง





สารจากอธิการบดี

รศ.มาลีณี จุฑาปะมา

ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน

วันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดงานเปิดประตูมหาวิทยาลัย (Open house) เพื่อต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คณะครู และผู้ปกครองในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง ได้เข้าเยี่ยมชม และรับข้อมูลการจัดการเรียนรู้อันหลากหลายวิชาต่าง ๆ ในทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งในปีนี้ได้ได้รับความสนใจจากนักเรียนอย่างคึกคัก โดยสังเกตได้จากจำนวนนักเรียนที่เข้ามาในโบสถ์เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของเรา จึงถือเป็นความสำเร็จของโครงการ Open house ที่เป็นส่วนสำคัญในการที่นักเรียนตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ อีกทั้งข้อมูลในการจัดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏที่นักเรียนที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีและภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็เป็น 1 ใน 10 ด้วย สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการร่วมมือกันเพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพ และชื่อเสียงที่ดีอย่างนี้ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป

วันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2558 เป็นช่วงเวลาของการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งคณะกรรมการประเมินอย่างกัลยาณมิตร โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางที่ดีในการพัฒนางานให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป จึงขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านอีกครั้งหนึ่งไว้ ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทุกท่าน ทุกส่วนสายที่ร่วมแรงร่วมใจกันทุ่มเทในการดำเนินงานด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยดีเสมอมา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานสมโภชองค์กฐิน ณ บริเวณลานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา มีโองานจากทุกคณะ ทุกสำนัก/สถาบัน มาร่วมงานบุญครั้งนี้อย่างอบอุ่น บรรดาภคชนุศาสนานประกอบกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สวยงาม จากสาขาวิชานาฏศิลป์และดนตรีศึกษา งานนี้เป็นความร่วมมือกันทำบุญสามัคคีจากทุกสาย ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษารวมทั้งพุทธศาสนิกชนที่อยู่ภายนอก และเพื่อนนักศึกษารุ่นพี่รุ่น 12 ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของอธิการบดี จำนวน 51 คน ที่ได้มาป้อนใจมาร่วมทำบุญในครั้งนี้จำนวนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. เริ่มแห่ขบวนกฐินไปทอดถวาย ณ วัดหนองขวาง อำเภอคูเมือง ซึ่งมีชาวบ้านมาร่วมกันทำบุญกฐินสามัคคีในครั้งนี้ด้วย ร่วมป้อนใจถวายวัดทั้งสิ้น สามแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน จึงขออนุโมทนาบุญคุณในครั้งนี้โดยทั่วกัน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 อธิการบดีได้รับเกียรติจากกรมสมพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ให้เข้ารับรางวัล บุคคลต้นแบบตัวอย่างสาขา "ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา" "THAILAND LEADER AWARDS 2015" จาก "พณฯ พลเอกอภิจักร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 และ 24 พฤศจิกายน 2558 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะต่างๆ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นการทำบุญทำกุศลวันธรรมที่ถึงงานให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดต่อไป

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานวันเกิดให้กับบุคลากรทุกท่านที่เกิดในเดือน พฤศจิกายน มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารบิณฑบาต พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ๑ ต้น รับพรและของขวัญจากอธิการบดี และรับประทานอาหารเข้าร่วมกันจากนั้นอธิการบดีได้ออกเดินทางไปจังหวัดลำปาง เพื่อเข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 อธิการบดีเดินทางไปกรุงเทพมหานคร เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาบัตรและชุดถ้วยครุศาสตรคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ ศาลาสุติศาลาย สวนจิตรลดา

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมถวายความจงรักภักดีในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และขอเชิญร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ หอประชุมวิชาอุตสาหกรรม ตามกำหนดการในวารสารฉบับนี้

ราชภัฏ คนของพระราชฯ ข้าของแผ่นดิน

(รองศาสตราจารย์มาลีณี จุฑาปะมา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



มรภ.บุรีรัมย์ รับการประเมิน คุณภาพการศึกษาระดับภายในสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลีนี จุโทปะมา อธิการบดีฯ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รับการประเมินผลงานคุณภาพการศึกษาระดับภายในสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่

17-19 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยคณะกรรมการประเมินผลงานคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.วรรตนา สินศิริ ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ ผศ.นพดล เชนะโยธิน รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ และ ผศ.จันทิราพร ศิริรินทร์



สำนักวิทยบริการฯ เปิดตัว Google Apps for Education

รศ.ดร.สมมาตร ผลเกิด รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ เป็นประธานเปิดงานโครงการกิจกรรมงานเปิดตัว “Google Apps for Education” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารนวัตกรรม โดยมีคณาจารย์ตัวแทนจากทั้ง 6 คณะและนักศึกษาเข้าร่วมงาน เพื่อให้ได้เข้าใจถึงความสำคัญของโครงการและใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

ด้าน ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เปิดเผยว่า สำนักวิทยบริการฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ Google Apps for Education หรือ Google Apps สำหรับการศึกษา กับบริษัท กูเกิล ประเทศไทย ภายใต้ชื่อ BRU GAFE คือชุดของฟรีอีเมลล์จาก Google และเครื่องมือต่างๆ ที่เป็นระบบเปิดในการทำงานระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สามารถส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จาก Google Apps ในการศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง

สถาบันการศึกษาได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ได้ดำเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้ สำหรับบุคลากรและนักศึกษาในการเข้าใช้งานและมีการจัดอบรมผู้ใช้งานกลุ่มที่จะให้คำแนะนำแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย (The Trainer) โดยวิทยากรจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย ซึ่งมีการอบรมในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558 และ 26-27 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก <https://sites.google.com/a/bru.ac.th/portal/>



มรท.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันเกิดบุคลากรเดือนพฤศจิกายน

รศ.มาลีนี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ลานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพญาคูสุโขทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 40 คน โดยกิจกรรมในงานเริ่มด้วย พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมกันถวายภัตตาหารปิ่นโต พร้อมดอกไม้และปัจจัย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมกันปลูกต้นคูณ จำนวน 9 ต้น และปิดท้ายด้วยการกล่าวอวยพรวันเกิด มอบของขวัญ และรับประทานอาหารเข้าด้วยกัน



การศึกษาปฐมวัย อบรมการประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอน



ผศ.รัตติกง รัตกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสู่อาเซียน ในการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-2 จำนวน 92 คน และครูปฐมวัยผู้สนใจทั่วไป จำนวน 34 คน เข้าร่วมการอบรม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.ชุลีกร เลิศประเสริฐ อาจารย์จากสาขาวิชาการศึกษานปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากร

โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้ารับการอบรมได้ใช้สื่อที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย มีความทันสมัยเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และนำสู่สถานศึกษาระดับปฐมวัย จัดประสบการณ์แก่เด็กระดับปฐมวัย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย





มร.ก.บุรිරัมย์ ร่วมจัดการประชุมวิจัยด้านภาษาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยต่างประเทศเวียดนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรිරัมย์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านสหวิทยาการวิจัยด้านภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษศึกษา ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โดย ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรिरัมย์ ในฐานะเจ้าภาพร่วมในพิธีเปิดการสัมมนา Regional Conference on Interdisciplinary Research in Linguistics and

Language ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศเวียดนาม (Hue University of Foreign Languages) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Speech Act of Apology Realizations in Three Different Cultures: A Cross-cultural Study โดยได้รับการตีพิมพ์หลังจากการประชุม (Proceedings) นอกจากนี้ ยังได้ติดตามการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศเวียดนาม และการจัดตั้งศูนย์เวียดนามศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรिरัมย์ ประเทศไทย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558



วิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรिरัมย์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการสมัครงาน การปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตลอดจนการวางตัวและมารยาทในการปฏิบัติงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 419 คน แบ่งเป็น



สาขาวิชาเคมี 63 คน สาขาวิชาชีววิทยา 63 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 22 คน สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 88 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 76 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 24 คน และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 92 คน ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา ทั้งนี้เพื่อเป็นการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในชีวิต มีความรู้และเทคนิคการสมัครงาน เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรม รู้จักวิถีครองตนและครองงาน สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร่วมงานได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเตรียมประสบการณ์การเรียนรู้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้ โดยการจัดอบรมได้รับเกียรติจาก นายเดช หุ่ยคำสิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร เป็นวิทยากร

กองพัฒนานักศึกษา รับการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ และนักศึกษาทุนราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.รัตติกร รัตกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา น.ส.กฤษชญา กุลทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายนิติ ฤทธิ์สุรกาญจน์ นักวิชาการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการจัดบริการทางการศึกษาให้แก่ นักศึกษาพิการ การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา รวมทั้งพบปะ พูดคุยกับนักศึกษาพิการ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งนี้คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เข้าพบ รศ.มาลีนี จุโทปะมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงความก้าวหน้า สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะในการจัดระบบรองรับนักศึกษาพิการ และการวางแผนการพัฒนางานด้านการจัดการศึกษาของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



และในวันเดียวกันนี้ได้อัตนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 และ สภากาชาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้มาตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของนักศึกษาทุนราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา และร่วมหาแนวทางการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาทุนราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



สัตวศาสตร์ บริการให้วัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค



สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร. บรรยง ศรีตะวัน หัวหน้าสาขาวิชา และ อ.กมล วรามิตร กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปีที่ 3-4 จัดกิจกรรม เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในพื้นที่ บริการให้วัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ บ้านโคกกลาง หมู่ 7 ต.เสม็ด อ.เมือง

จ.บุรีรัมย์ โดยกิจกรรมเป็นการบริการให้วัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค นับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชาวบ้าน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วัคซีนจากปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้แนวทางในการนำความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพแก่นักศึกษา สามารถนำไปพัฒนาและปฏิบัติต่อไป





ส่งสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง

โดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินรายการโดย คุณกิตติญา กิมรัมย์ ...วันอาทิตย์ที่ 15,22 พฤศจิกายน 2558 ในรายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน” ทางสถานีวิทยุ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 92 MHz เวลา 16.10 – 17.00 ...วันจันทร์ที่ 16,23 พฤศจิกายน 2558 ในรายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 101.75 MHz เวลา 17.10 - 18.00 น. นำเสนอ เรื่อง **ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ โดยวิธีรับตรง ระดับ**

ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 กิจกรรม OPEN HOUSE ประจำปี 2558 การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2558 และประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อการการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป”

ขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

- ...รายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.10–17.00 น. ทางสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ (92 MHz) อ.ส.ม.ท.บุรีรัมย์
- ...รายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 17.10 - 18.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ (101.75 MHz) สวท.บุรีรัมย์

พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ศึกษาดูงาน บริษัท ฟิตดีฟิตเนส จำกัด และมหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย อ.กรรช มากเจริญ เดินทางไปศึกษาดูงานในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ บริษัท ฟิตดีฟิตเนส จำกัด กรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม (สาขาวิชาการจัดการการกีฬา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) และมีนักศึกษากว่า 70 คน เข้าร่วมในการศึกษาดูงานครั้งนี้ โดยได้รับการต้อนรับจากผู้จัดการสาขา และผู้บริหารของคณะและ



ภาควิชาจากหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมอย่างอบอุ่น ซึ่งในการเข้าร่วมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมในรายวิชา 4083502 การบริหารจัดการทางการกีฬา (Sports Management) ประจำปีการศึกษาที่ 1/2558 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กีฬา คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเปิดโลกกว้างด้านประสบการณ์ และใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ในการนำมาใช้ในวิชาชีพให้กับนักศึกษาต่อไป

สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดแสดงผลงานทางดนตรี

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการแสดงผลงานทางดนตรี โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และได้รับเกียรติจาก ดร.กระพั่น ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมศิวิลาลัย สำนักศิลปะ และวัฒนธรรมและห้องประชุมช่อกล้วยไม้ คณะครุศาสตร์ อาคาร 10 โดยการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้แสดงผลงานทางดนตรีต่อหน้าสาธารณชนทุกภาคเรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง และทางสาขาวิชาดนตรีศึกษาได้มีการจัดโครงการแสดงผลงานทางดนตรีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ ปีการศึกษา



นางกุลิณี อบรมเชิงปฏิบัติกรนางกุลิณีอาเซีย

สาขาวิชานางกุลิณี คณะครุศาสตร์ นำโดย อ.นฤมล จิตต์หาญ หัวหน้าสาขาวิชานางกุลิณี และคณาจารย์ในสาขาวิชา จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน “อบรมเชิงปฏิบัติการนางกุลิณีอาเซีย” ในวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการจัดโครงการใน

ครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถปฏิบัติการด้านนางกุลิณีอาเซีย เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า และนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง จากโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนอบรมเชิงปฏิบัติการนางกุลิณีอาเซีย และเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรมและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า และนักศึกษสาขาวิชานางกุลิณี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม เป็นนักศึกษสาขาวิชานางกุลิณี คณะครุศาสตร์ ทั้งสิ้น 100 คน





การสื่อสารมวลชน พัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดสัมมนา “รู้และเข้าใจ ฝึกงานอย่างไรให้มีคุณภาพ”

นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “รู้และเข้าใจ ฝึกงานอย่างไรให้มีคุณภาพ” ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม พุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาในครั้งนี้เป็น นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 1-4 โดย อ.จงกล ศิริประภา หัวหน้าสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ สัมมนา และมีอาจารย์ภายในสาขาวิชา ผศ.สายใจ ทันทการ อ.ภคณิษา อภิศุภกรกุล และ อ.ปัทมาวดี วงษ์เกิด ให้เกียรติมาร่วมงาน

การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสื่อสารมวลชน และแนะแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อให้ นักศึกษาสาขาวิชาการ สื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 1-3 มีทักษะในการเลือกสถานที่ ฝึกงานได้ตรงตามความต้องการ โดยมีวิทยากรเป็น นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มาเล่าประสบการณ์ในการทำงาน



การสื่อสารมวลชน อบรมการสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ โดย อ.จงกล ศิริประภา หัวหน้าสาขาวิชา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้น ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น ข้อมูล” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้ นักศึกษามีทักษะในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ อาทิฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ (E-Thesis) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) ฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) ฐานข้อมูลอ้างอิง (E-Database) ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ การอบรมในครั้งนี้ได้รับ เกียรติจาก นายวัชรินทร์ เมื่อประโคน และ น.ส.รัชดา เจตินัย เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยบริการเป็นวิทยากร



โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ มอบเครื่อง



สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครูศาสตร์ นำโดย อ.วิระยุทธ สุทธิโร เป็นตัวแทนเดินทางไปรับเครื่องดนตรี จาก โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่ได้มอบเครื่องดนตรีให้กับสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครูศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการบริการวิชาการและการใช้ในการเรียนการสอนในสาขาวิชา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

เทคโนโลยีก่อสร้าง จัดโครงการ สานสัมพันธ์พี่-น้อง ชาวก่อสร้าง

สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อ.สุदारัตน์ ปิณะภา หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมกับคณาจารย์ในสาขาวิชา ได้จัดโครงการ สานสัมพันธ์พี่-น้อง ชาวก่อสร้าง ให้กับนักศึกษา จำนวนกว่า 100 คน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โดยในกิจกรรมมีการ บายศรีสู่ขวัญ รับน้องใหม่ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กิจกรรมเตะฟุตบอล และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ได้ความทำความรู้จัก และสานสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างพี่กับน้อง มีความรักใคร่กลมเกลียวกันมากขึ้น



สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาดูงานสถานีไฟฟ้าแรงสูง จ.บุรีรัมย์

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า นำโดย ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 74 คน เข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูง จ.บุรีรัมย์



เพื่อปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนในรายวิชาระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า โดยความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทำการบรรยายให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เกี่ยวกับโครงสร้างระบบส่งจ่ายไฟฟ้ากำลังของสถานีไฟฟ้าแรงสูงบุรีรัมย์ เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียน การสอนต่อไป



การจัดการอุตฯ อบรมเทคนิคการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (AUTO-CAD)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อ.ณัฐ ประเสริฐเตสัง หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ในสาขาวิชา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพโครงการเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง “เทคนิคการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (AUTO-CAD)” สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสาขาวิชา จำนวนรวมกว่า 80 คน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และ อ.พูนธนะ ศรีสระคู อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่า และนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของสาขาวิชาให้มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน ในการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Auto-CAD) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้อย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากทางสถานประกอบมีความต้องการผู้ที่มีความรู้ทักษะทางด้านนี้ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานต่อไปในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา



น.ศ. คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าค่ายอบรมโครงการต้นกล้าพอเพียง

ดร.สุชาดา สาธุสันต์ หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล ดร.วนิดา วัฒนพ่ายพกุล และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้น



ปีที่ 2 จำนวนกว่า 80 คน เข้าค่ายอบรมโครงการต้นกล้าพอเพียงครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านหนองตาเข้ม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปัญญา เจริญพจน์ รองคณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านชำเลื่อง แป้นรินทร์ และเหล่าวิทยากรของศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองตาเข้ม เพื่อเป็นการปลูกฝังการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษาอย่างครบวงจร นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการประกอบอาชีพได้ในอนาคต



เทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้า จัดแข่งขัน กีฬาฟุตซอล เชื่อมความสัมพันธ์



สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อ.ภูริชญ์ วามคง หัวหน้าสาขาวิชาฯ และคณาจารย์ในสาขาวิชา จัดโครงการกีฬาและสุขภาพ โดยทำการจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอลเชื่อมความสัมพันธ์ภายในสาขาวิชา ให้กับนักศึกษา ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณสนามกีฬาฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วิระ เหนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ ห่างไกลจากยาเสพติด และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนช่วยให้นักศึกษามีความอดทนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางคณะและมหาลัยต่อไป ซึ่งมีจำนวนทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม และทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศคือ ทีมบอล อ.บ.ต รางวัลรองชนะเลิศ คือ เทพดีกรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมโดเรมอนและทีมช่างไม้เทวดา



การจัดการอุตสาหกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน



สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.ณัฐ ประสีระเตสัง หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ในสาขาวิชา จัด “โครงการให้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพแก่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานของบัณฑิตของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

จำนวนกว่า 80 คน ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทองพูน ทองดี ผู้จัดการแผนกบริษัทโพเรอเซีย อิมิชั่น คอนโทรล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ทักษะทางวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน การเตรียมตัวสำหรับการสมัครงาน การกรอกใบสมัคร การเตรียมตัวเพื่อรับการสัมภาษณ์งาน และการสมัครงานทางอินเทอร์เน็ต ให้นักศึกษาได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป





สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ บริการวิชาการสู่ชุมชน อบรมการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการผลิตปุ๋ยฯ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ดร.สุชาดา สาหุสันต์ อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล ดร.วณิชดา วัฒนพ่ายพกุล อ.อารยามุสิกา และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ออกบริการวิชาการสู่ชุมชน การอบรม

เชิงปฏิบัติการการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยและการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกรบ้านหนองขวาง ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ประยงค์ ธรรมสุภา คณบดีฯ และ ผศ.ปัญญาเจริญพจน์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรมาเป็นประธานในการเปิดการอบรม โดยในช่วงเช้า อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้และสอนปฏิบัติการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในระบบน้ำนิ่ง โดยดัดแปลงกล่องโฟมเหลือใช้มาเป็นภาชนะในการปลูกแบบไม่ใช้ดิน และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก อ.ไพรัช ชื่นศรี ปราชญ์ชาวบ้าน จ.บุรีรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมาให้ความรู้และแนะนำเทคนิคการปฏิบัติแก่เกษตรกร โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรและชาวบ้านบ้านหนองขวางเข้ารับการอบรมกว่าจำนวน 43 คน เป็นการส่งเสริมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน สอดคล้องกับพันธกิจของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง



เกษตรศาสตร์ สืบสานประเพณีทำขวัญข้าว ลงแขกเกี่ยวข้าวหอมนิลอินทรีย์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ดร.วณิชดา วัฒนพ่ายพกุล และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีทำขวัญข้าวและลงแขกเกี่ยวข้าวหอมนิลอินทรีย์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ แปลงทดลองสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง โดยได้มีพิธีการทำขวัญและลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อเป็นการ



สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะในด้านการเกี่ยวข้าวให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้เกิดความชำนาญ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book : ภาษาไทย)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book:ภาษาไทย) คือ ระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยแบบออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการของหน่วยงานห้องสมุดทุกๆ แห่ง ทั้งระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา นั้นสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ และสำหรับห้องสมุด 2ebook Digital Library ยังช่วยลดภาระงานที่เกิดจากการยืมหนังสือ อาทิ การบริการยืม-คืน การเก็บรักษา การจัดเรียงหนังสือ ซ่อมแซมหนังสือ และพื้นที่ที่ใช้เก็บหนังสือ ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาน้อยเลย

สามารถเข้าใช้งานระบบ 2ebook Library ได้ที่ :

<http://www.2ebook.com/new/library/index/bru>

คู่มือการใช้งานระบบ 2ebook Library : http://www.2ebook.com/new/assets/library/reader/elibrary_usermanual.pdf



ข้าวกล้องหอมนิล ข้าวเกษตรอินทรีย์ ข้าวดีข้าวเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความภาคภูมิใจในผลผลิตข้าวกล้องหอมนิล ข้าวเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยไร้สารพิษ เพาะปลูกตามหลักวิชาการเกษตร ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมี ใช้แปลงนาที่มีความอุดมสมบูรณ์ดูแลด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน และที่สำคัญได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของ

คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกคน "ข้าวกล้องหอมนิล หอม อร่อย ดีต่อสุขภาพ" แวะมาซื้อหาไปทดลองทาน หรือจะซื้อไปเป็นของฝากพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง หรือเพื่อนร่วมงานในราคาถุงละ 60 บาท

โดยสามารถสั่งซื้อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 044 611221 ต่อ 2001 หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลข 089 6296776 (ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล)

ขอแสดงความชื่นชม ในการทำความดี

น.ส.จินตนา เหลาฉลาด และ น.ส.พัชราภรณ์ พันธุ์สาคร นักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้เก็บกระเป๋าสตางค์ ซึ่งมีเงินสดมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท และนำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธรจ.บุรีรัมย์ เพื่อส่งคืนเจ้าของ



กำหนดการงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ บริเวณหอประชุมวิชาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑. พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ณ บริเวณหอประชุมวิชาอุตสาหกรรม

- เวลา ๐๙.๐๐ น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี และลงนามถวายพระพร
- เวลา ๑๐.๐๐ น. - พระสงฆ์ ๑๐ รูป มาถึงบริเวณพิธี และเข้านั่งประจำอาสนะ
- เวลา ๑๐.๑๕ น. - อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานในพิธี มาถึงบริเวณพิธี (ผู้ร่วมพิธียืนตรง)
- วงดุริยางค์ บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ (สาขาวิชาดนตรีศึกษา)
- ประธานในพิธี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
- ประธานในพิธี เดินไปยังโต๊ะเพื่อลงนามถวายพระพร
- ประธานในพิธี นั่งประจำที่รับรอง
- ประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย กราบที่แท่นกราบแล้วกลับนั่งที่เดิม
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล (จบ)
- พิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ ตามลำดับ
- ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
- ประธานในพิธี กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล(จบ)
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ประธานในพิธีถวายความเคารพ และกลับนั่งประจำที่รับรอง
- ประธานในพิธี และผู้บริหาร ถวายภัตตาหารเพล และจุดปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ ๑๐ รูป
- ประธานในพิธี กรวดน้ำ พระสงฆ์ยกพัดขึ้นอนุโมทนา และถวายอดิเรกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ประธานพิธี กราบลาพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชา และกราบลาพระสงฆ์
- การแสดงถวายพระพร (สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาดนตรีศึกษา)
- เสร็จพิธี

๒. พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

- อธิการบดีอ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
- อธิการบดีชานชื่อผู้เข้ารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยอัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
- ไว้ ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ผู้มีรายชื่อเข้ารับตามลำดับชื่อ

๓. พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กองการเจ้าหน้าที่)

- พิธีกรเชิญประธานในพิธีบนเวที หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรชานชื่อผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- อธิการบดีอัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้ ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
- ผู้มีรายชื่อเข้ารับตามลำดับชื่อ

๔. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๕๘

- พิธีกรเชิญพ่อตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานในพิธี มอบใบประกาศเกียรติคุณ
- พ่อตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- เสร็จพิธี

การแต่งกาย

- ๑. นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - ชุดเครื่องแบบเต็มยศ หรือ ชุดสูทสากลนิยม
- ๒. ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย - ชุดเครื่องแบบเต็มยศ
- ๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ - ชุดสูทสากลนิยม
- ๔. นักศึกษา - ชุดเครื่องแบบนักศึกษา

-ร่าง-

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล

พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค

วันที่ ๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ณ วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- เวลา ๑๔.๐๐ น. -
- ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี
 - ประธานในพิธี เดินทางถึงสถานที่ประกอบพิธี
 - เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป นั่ง ณ อาสนะ
 - ประธานฯ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย (ชุดล่าง) ณ เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (กราบ ๓ ครั้ง แบริมมือ กลับเข้านั่งประจำที่)
 - เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร (พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธรมณต์) จบ
 - ประธาน จุดเทียนส่องธรรม และธูปเทียนเครื่องทองน้อยฟังธรรม
 - เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ที่จะแสดงพระธรรมเทศนาขึ้นสู่ธรรมมาสน์
 - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
 - พระสงฆ์ให้ศีล(ประธานฯ และผู้ร่วมพิธีสมาทานศีล) จบแล้ว
 - ประธานฯ จุดเครื่องทองน้อยเพื่อถวายทรงสดับพระธรรมเทศนา (ชุดบน) เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร (กราบ ๓ ครั้ง แบริมมือ กลับเข้านั่งประจำที่)
 - เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม
 - พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา จบ
 - เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ผู้แสดงพระธรรมเทศนากลับมานั่งยังอาสนะที่เดิม
 - ประธานฯ ถวายจุดปัจจัยไทยธรรม บูชากันต์เทศน์ แต่พระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนา และถวายจุดปัจจัยไทยธรรมแต่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธรมณต์ รวม ๑๐ รูป
 - เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง
 - เจ้าหน้าที่ลาดภูษาโยง
 - ประธานฯ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทอดผ้าไตร
 - พระสงฆ์สดับปกรณ์ (ใช้พัตรรอง) พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา
 - ประธานฯ กรวดน้ำอุทิศถวายเป็นพระกุศล แต่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 - เสร็จพิธีบำเพ็ญกุศล

- เวลา ๑๖.๓๐ น. - หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระเมรุ พระราชทานเพลิงพระศพฯ แล้ว
- ประทานในพิธี ไปยังซุ้มดอกไม้จันทน์ นำคณะข้าราชการ และประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ (โดยดูจากการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ในส่วนกลาง)

การแต่งกาย ข้าราชการ เต็มยศ ไว้ทุกข์
ลูกจ้าง เครื่องแบบสีทากี แขนยาว คอพับ
ประชาชน ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์

เวลา ๑๘.๓๐ น. - การจัดแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ (ถ้ามี) (ตามความเหมาะสม)

- เวลา ๒๐.๐๐ น. - หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชทานเพลิงพระศพฯ (จริง)แล้ว
- ประทานในพิธี นำคณะข้าราชการ และประชาชน นำดอกไม้จันทน์ เข้าเฝ้า ณ จุดที่กำหนดไว้ (โดยดูจากการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ในส่วนกลาง)

การแต่งกาย ข้าราชการ ปกติขาว ไว้ทุกข์
ลูกจ้าง เครื่องแบบสีทากี แขนยาว คอพับ
ประชาชน ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์

.....

ไปร่วมงานกีฬาอาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 48 “ขุนศึกกรินทร์เกมส์”

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558

6.00 น.	นักกีฬาออกเดินทาง
9.30 น.	กองเชียร์และขบวนพาเหรดออกเดินทาง
12.00 น.	รับประทานอาหารกลางวันทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13.30 น.	เข้าที่พัก
14.00 น.	ตั้งขบวนพาเหรด
16.00 น.	พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
19.00 น.	ร่วมงานเลี้ยง
22.00 น.	พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 18 ธันวาคม 2555

7.00 น.	รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
8.00 น.	เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และร่วมเชียร์จนเสร็จการแข่งขัน
12.00 น.	รับประทานอาหารกลางวันทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13.00 น.	ออกเดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. การแต่งกายวันที่ 17 ธ.ค.58 ใส่เสื้อคอโพลีสีม่วง และเสื้อแจ็กเก็ตสีม่วง-ขาว
2. การแต่งกายวันที่ 18 ธ.ค.58 ใส่เสื้อกีฬาสีม่วง
3. ให้ขึ้นรถตามที่ฝ่ายดำเนินการกำหนดให้ เพราะรถแต่ละคันจะเข้าพักตามโรงแรมที่กำหนดไว้เฉพาะ
4. ที่พักมี 6 ที่ จำนวน 210 ห้อง ดังนี้

4.1 โรงแรมธัญญาปุระ	จำนวน 61 ห้อง
4.2 ธัญญาวิทย์อพาทเม้น	จำนวน 15 ห้อง (อยู่ติดกับโรงแรม)
4.3 ดิโอเซียน เรสซิเดนซ์	จำนวน 40 ห้อง (ห่าง 500 เมตร)
4.4 รุ่งอรุณ เรสซิเดนซ์	จำนวน 34 ห้อง (ห่าง 500 เมตร)
4.5 ทองผกาเพลส	จำนวน 30 ห้อง (ห่าง 2 กม.)
4.6 สายัณห์รีสอร์ท	จำนวน 30 ห้อง (ห่าง 2 กม.)

อธิการบดี รับรางวัล Thailand Leader Awards

รศ.มาลินี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ Thailand Leader Awards 2015 จาก
ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมสมา
พันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ
ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร



มรภ.บุรีรัมย์ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย จัดงานสมโภชองค์กฐินและทำบุญทอดผ้ากฐินสามัคคี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สืบทอด
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย จัดพิธีสมโภชองค์กฐินและทำบุญทอดผ้ากฐิน
สามัคคี ประจำปี 2558 ณ วัดหนองขวาง

รศ.มาลินี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อม
ด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชน จำนวนกว่า 500
คน ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินและทำบุญทอดผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ที่จัด
ขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 16 และ
17 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ลานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์มุนี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ และวัดบ้านหนองขวาง ต.พรสวรรค์ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อเป็นการสืบทอดอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีการทำบุญทอดกฐิน และเป็นการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก
ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเกิดความรักความหวงแหนในวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการ
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งงานทำบุญทอดผ้ากฐินในปีนี้มียอดจัดปัจจัย
ถวายวัดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 329,999 บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
เก้าสิบบาทถ้วน)



มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดประเพณีลอยกระทง ยิ่งใหญ่ สวยงาม



กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษ และสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ด้วยความยิ่งใหญ่และสวยงาม

รศ.มาลินี จูโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า ประเพณีการลอยกระทงนั้นถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยมาช้านาน ทุกคนจึงควรที่จะร่วมกันสืบทอดประเพณีที่งดงามแบบนี้ให้คงอยู่สืบต่อไป ซึ่งทางมหาวิทยาลัยของเราได้จัดงานประเพณีลอยกระทงมาเป็นประจำในทุกๆ ปี เพื่อที่จะให้นักศึกษา คณาจารย์ ได้มาพบปะสังสรรค์ ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมที่ดีของไทยเราเอาไว้ ให้คงอยู่ต่อไปยังเด็กรุ่นหลัง

นายชัยเชษฐ์ เวทโสสง นายกองดีการบริหารนักศึกษ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการให้นักศึกษากลับคิด กล้า แสดงออกในการตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญต่อวัฒนธรรมประเพณีไทย ตลอดจนช่วยกันสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามไม่ให้สูญหาย เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมาน เวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 1,000 คน ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การร่วมกันลอยกระทง ณ สระน้ำบริเวณข้างอาคารคณะครุศาสตร์ การประกวดนางฟ้าจำแลง การประกวดนางนพมาศ การประกวดการขับร้องเพลงลูกทุ่ง และการประกวดกระทงสวยงาม



ปรัชญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

- พันธกิจ** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลไว้ 6 ประการดังนี้
- 1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
 - 2) วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
 - 3) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
 - 4) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - 5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
 - 6) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

คณิสรรมประจำมหาวิทยาลัย
สุวิชัย ชเน สุโต โทติ
ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นเด่นในหมู่มชน

คำนิยามหลักของอบทหาวิทยาลัย
มีวิสัยทัศน์ ชื่อสัตย์สุจริต
จิตอาสา พัฒนาสังคม

ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูณ

เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น **อัตลักษณ์** บัณฑิตมีสำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา